



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1476 22 tháng 10 năm 2023

Nhập Định

*Nhập định thăng hoa tự giải tiến
Bình tâm nhập định cảm tâm hiền
Minh tâm sáng suốt duyên lành tốt
Tận độ qui nguyên tự cảm yên*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1997

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Ai ai cũng sợ chết tại sao ?
- 2) Bộ đầu khai mở là sao ?
- 3) Phân tách thời cuộc có lợi ích cho tâm thân hay không ?
- 4) Linh khí do đâu hình thành ?
- 5) Sự hòa hợp do đâu hình thành ?
- 6) Khối óc loài người chứa cả trăm tỷ tế bào để làm gì ?
- 7) Tại sao người đời hay ước nguyện được nhiều sự may mắn, nhiên hậu mới chịu tu ?

1) Olympia, 25/07/97 2 :00 AM

Hỏi : Ai ai cũng sợ chết tại sao ?

Đáp : Thừa ai ai cũng sợ chết vì chưa hiểu được luật tiến hóa của Trời Đất. Đối với người tu thiền tự khai thác được sự thanh tịnh nhiên hậu mới minh cảm sự tiến hóa linh động của Trời Đất, bằng lòng hành và tiến thì sẽ không có sự lo âu động loạn đó

Kệ :

*Tự mình phát triển chẳng lo âu
Trí tuệ thông minh chẳng có sầu
Sáng suốt qui nguyên đường Phật Pháp
Thực hành thanh tịnh tiến bền lâu*

2) Olympia, 26/07/97 2 :10 AM

Hỏi : Bộ đầu khai mở là sao ?

Đáp : Thừa bộ đầu khai mở là ý thức rõ ràng luồng điện phát triển đi lên, tâm trí khai mở lớn rộng, rất dễ hòa tan với các giới, không còn nuôi dưỡng tâm thức mê và chấp nữa

Kệ :

*Cảm thông nguyên lý tiến tâm vừa
Chẳng có si mê chẳng có ưa
Trễ nải không còn tâm ứng phó
Bình tâm thanh tịnh tiến thân vừa*

3) Olympia, 27/07/97 5 :00 AM

Hỏi : Phân tách thời cuộc có lợi ích cho tâm thân hay không ?

Đáp : Thừa phân tách thời cuộc chỉ tạo động cho tâm thân. Việc bên ngoài để cho bên ngoài phát triển tùy theo sự kích động và phản động của chính nó. Người tu thiền phải giữ luật, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không nên đem vào tâm, chỉ có giải thì mới tiến, bằng không thì sẽ lặn đạn suốt kiếp không thông

Kệ :

*Chèo thuyền rãnh rồi gát cây chèo
Gió thổi xuyên qua vẫn chạy theo
Uyển chuyển không ngừng tâm thức giác
Động rồi cũng vậy chẳng còn theo*

4) Olympia, 28/07/97 4 :50 AM

Hỏi : Linh khí do đâu hình thành ?

Đáp : Thừa linh do tinh khí thần sung mãn quân bình phát triển tâm linh, mặt mày tươi sáng, khai khẩu thuyết chơn ngôn vô quái ngại, liên hệ với sự tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất, bố thí chơn ngôn bất cứ lúc nào

Kệ :

*Thực hành phát triển ý thâm cao
Thức giác tâm tu rõ nhiệm mầu
Phước đức tràn đầy không bận rộn
Tâm tư thanh tịnh chẳng còn đau*

5) Vancouver, 29/07/97 5 :50 AM

Hỏi : Sự hòa hợp do đâu hình thành ?

Đáp : Thừa sự hòa hợp do sự hiệp khí cùng Trời Đất hình thành, tự khai thông trí tuệ, qui nguyên thiên giác, lúc nào cũng minh mẫn và sáng suốt

Kệ :

*Trí tâm phát triển vô cùng tận
Sáng suốt minh tâm tự tiến lên
Giao cảm không ngừng tâm thức giác
Bình tâm học hỏi tự mình phân*

6) Vancouver, 30/07/97 2 :35 AM

Hỏi : Khối óc loài người chứa cả trăm tỷ tế bào để làm gì ?

Đáp : Thừa khối óc loài người là một ánh sáng liên hệ với càn khôn vũ trụ, thấu phóng liên tục không ngừng nghỉ. Khi bế tắc sự liên hệ này thì hồn phải lia xác, một là tiến hóa cõi trên, hai là thọ tội tại cõi âm tùy theo luật nhân quả của mỗi phần hồn khác nhau

Kệ :

*Diễn thanh chuyển hóa khắp toàn cầu
Hỗ trợ giải mê chuyển hóa mau
Thức giác không còn mê loạn tưởng
Thực hành tiến hóa lại càng mau*

7) Vancouver, 31/07/97 5 :50 AM

Hỏi : Tại sao người đời hay ước nguyện được nhiều sự may mắn, nhiên hậu mới chịu tu ?

Đáp : Thừa người đời sống nhờ mắt mũi tai miệng, hưởng ngoại muốn có tạo tham, khó tu khó hòa. Nhiều người tham gia tu thiền một thời gian rồi cũng chán vì chưa thấy rõ chính mình, tự tạo khổ mà không hay

Kệ :

*Tham lam tình thế lại không may
Tạo gió tạo mưa mắt díp may
Gieo rắc chơn hồn thêm động loạn
Khó ăn khó ngủ tạo lầm thay*

Hành luật hóa sanh

Diễn quang ban rải khắp trần gian
Sanh hóa hóa sanh lại mở màn
Nhụy nở hoa tàn minh đạ pháp
Phóng thâu thâu phóng hiện chàng nàng.

Dục tâm động loạn bất an
Hành trình chưa trọn tạo đàng khổ đau
Sanh ra khóc lóc cầu nhau
Lớn lên bệnh hoạn trước sau khó hòa
Tình cha huyết mẫu tạo ra
Hình hài ô trược khó hòa Hư Không
Giải thông nguyên lý lòng vòng
Bước vào đồ trận khó trong khó ngoài
Tâm linh muốn đạt thành ngài
Thân thì yếu ớt ngồi ngai chẳng thành
Tiếng đồn khắp cõi lưu manh
Trần đầy mảnh khé cạnh tranh lạc loài
Bên trong dâm tánh đua đòi
Về nơi thanh tịnh rõ oai Cha Trời
Phật nay cũng đã hết lời
Người tu người đắ người thời đạt thông
Chẳng còn ước nguyện cầu mong
Giữ tâm thanh sạch tréo trông tiêu tan
Rồi đây cũng sẽ hạ màn
Đời là giả tạm sẵn đàng học tu
Nguyện hành trở lại khờ ngu
Tận tâm phục vụ trùng tu hoài hoài ./.

Bé Tám

26-05-1989

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

KHÓA HỌC : “HỘI TƯỞNG CHƠN TÂM” Thiền viện VĨ KIÊN, 30/7/1989 (tiếp theo)

Cho nên, cái căn nhà này là cái của quý của bạn đạo Vô Vi: chính mọi người đã đóng góp công lẫn của; ta về đây, mà không đạt được sự thanh nhẹ nữa, thì không biết làm sao! Thì ở đây mà đem sự động loạn, gây gổ, là chỉ người đó là chưa sửa được tâm thân! Nếu sửa được tâm thân, phải buông bỏ tất cả, và thức tâm hướng thượng để tận hưởng cái hạnh phúc siêu nhiên rõ rệt.

Rồi đây, yên ổn rồi, các Bạn sẽ về Việt Nam; mà ôm cái tâm thức tranh chấp, thì còn bị người ta chôn vùi luôn, không có phát triển được!

Cái nguyên lý “tha thứ và thương yêu” luôn luôn phải sống động trong tâm hồn, mới học được kinh mới, mới mở trí mà khai quang cái tâm thức của chúng ta được!

Còn không, thì bị kẹt và không có bao giờ phát triển: người này than một tiếng, người kia than một tiếng, mình tưởng đó là phải! Không phải đâu! Cái duyên nghiệp của mọi người phải học; cái bài của nó phải học để nó tự thức! Không có người nào chết hết; người nào cũng xuống đây để học hỏi, và đi, trong trọn lành thanh nhẹ; chớ không có người nào mà bị, bị ông Trời bỏ hết đâu! Đừng có sợ!

Nhiều người tranh chấp! Cũng như cái chuyện vừa qua, như Cha Nhẫn Hòa: nhiều người thích Cha Nhẫn Hòa; rồi bây giờ lại ghét Cha Nhẫn Hòa; rồi sợ Cha Nhẫn Hòa! Cái đó vô lý! Cha Nhẫn Hòa, hai chữ “Nhẫn Hòa” luôn luôn hướng độ chúng sanh, không có bao giờ mà có cái tâm mà ghét người này, giận người kia; không có! Đó là cái xác phạm có quyền làm; chớ còn hai chữ “Nhẫn Hòa” không có làm được cái đó! Không ghét ai, mà không giận ai; chỉ tận độ chúng sanh, mới là kêu bằng “Nhẫn hòa”. Chớ mình đừng có nghĩ lầm; rồi mình, đã kêu bằng, “Cha Nhẫn Hòa,” là đúng chữ “Nhẫn Hòa” mới là ông Trời được! Nhẫn, nhịn nhục, làm ông Trời, chớ không phải xác phạm ! Đừng nghĩ tới xác phạm! Nghĩ tới “Cha Nhẫn Hòa,” cả càn khôn vũ trụ, nhịn nhục bao la để tận độ vạn linh tiến hóa. Đó là Cha Nhẫn Hòa, rõ ràng!

Họ mượn danh” Nhẫn Hòa,” ôm xác phạm tranh chấp! Cái đó là mình biết rồi, lo niệm Phật, lo tu, lo học; mình lấy oán làm ân, lấy đó mà độ mình, thấy rằng Vô Vi có đường thoát, có lối thoát, có thanh tịnh, và cứ luôn luôn hướng về sự nhịn nhục để thăng hoa. Thì mình là gì? Cũng học trong đường lối của “Nhẫn Hòa” mà tiến hóa, mà thôi.

Tại sao mình có sự tranh chấp mà đi nói xấu người này, người nọ, để làm gì?

Cho nên, người tu Vô Vi mà đã có pháp rồi, nắm pháp để tu, để hành, để tiến. Còn chuyện Bề Trên thì phần đã giải thoát đến đâu, người ta tận hưởng đến đó. Nó rất có trật tự; không có lộn xộn!

Nhiều người theo phe này chửi phe nọ; để làm gì? Không có phe phái đối với người tu đạo; người tu đạo không có phe phái; người tu đạo là chỉ có chơn tâm mà thôi. Những người tu đạo mà gom phe phái, là đi tới chỗ tranh chấp; thì ở thế gian họ nói là có “Thánh chiến” là vậy: Thánh chiến là người tu đi đánh người tu, người tu chửi người tu, người tu phạt người tu; người ta kêu bằng “Thánh chiến”.

Nhưng mà người Vô Vi không có lãnh cái vấn đề đó! Sửa mình, thăng hoa thanh nhẹ; biết mình vị trí rõ rệt: đến đây, rồi sẽ đi bằng cách nào; hiểu rõ thông suốt hết rồi; không có gì bờ ngõ trên đường đi về! Bước đường chông gai phải vượt qua, chớ không có ai thế mình để vượt qua được!

Cho nên, tôi luôn luôn tôi nói, “Hoàn cảnh là ân sư!” Các Bạn niệm Phật thanh tịnh, rồi nhìn thấy hoàn cảnh nó đưa đẩy từ giai đoạn một. Nhiều khi các Bạn tu, nói: “Thôi, tôi cũng bỏ đi, tôi lên Thiền Viện tôi ở luôn đi!” Không được; cũng phải trở về gia đình: đó là sự chông gai; nhờ sự chông gai, nó mới có cơ hội đi lên Thiền Viện; rồi phải trở về giải quyết, quán thông cái sự việc đó, rồi đem lại sự bằng an cho gia cang. Một người tu, 10 người tu, trăm người tu, ngàn người tu, vạn người tu; cái đó mới là quý

Nhiều người không hiểu cái đường lối rất rõ ràng: ngay trong gia đình mình xảy ra, mà mình dàn xếp được, đem lại sự bằng an, thì hưởng, hưởng ngay hạnh phúc trong giây phút đó!

Cho nên, tôi thấy những bạn đạo ở Los biết được cái đường lối tu, và có nơi chỗ tu; rồi đồng lòng tự tu; thì nó sẽ kết hợp cái nguyên lý sáng suốt: cái thanh quang tận độ của Đấng Cha Lành luôn luôn triu mến trong tâm thức của mọi người, chớ không phải chỉ nguyên một cái xác nào! Gom gọn ông Trời lại còn có chút xíu; không được! Luôn luôn nó kêu tới Cha, là Cha cả càn khôn vũ trụ, không có phải là kêu Cha của một người với một người! Không có vụ đó!

Cho nên, chính Cha Kim ở Việt Nam, xưng danh là Thượng Đế, nhưng mà Ngài nói: “Nếu mà Cha xuống hết ở thế gian, mặt đất này, là mặt đất sụp! Chỉ có một phần, chút nào để nhắc nhở các Con tự tu thôi; chớ không phải thị oai với các Con. Không có vụ thị oai.”

Tôi tu bao nhiêu năm, các Bạn thấy tui tu, kính trọng, thương mến; nhưng mà tui không có nhận cái chức “Thầy”! Tui nhận cái thức bình đẳng, thương yêu, xây dựng, trao đổi. Hành động của tui, từ giai đoạn một, làm việc gì để các Bạn theo dõi; đi đây, đi đó để cho các Bạn thấy sức khỏe của cái phương pháp này nó đã giúp cho tôi, năm nay đã 67 tuổi, cũng vẫn được khỏe mạnh! Cũng phải lo bồi dưỡng cơ tạng mình, chớ không phải tu liều mạng! Không được! Đâu đó nó cũng phải có trật tự. Muốn gìn giữ cái đạo thì thân pháp phải có trật tự: thân pháp có trật tự thì cái đạo nó mới phát ra, mới nói cho người ta nghe, biết đường lối để cho họ tự đi.

Thì rồi đây sẽ có những, nhiều cái phương pháp mới, và tạo ra cho con người mê tín, đồn cục một đồng, rồi không có giải quyết được! Từ xa xưa đến nay, có nhiều trận như vậy rồi! Bây giờ mình thức tâm, lo tu, giải quyết để khai sáng Lục Căn, Lục Trần, mở tâm thức, mở Sơn Đỉnh ra, mở khối óc ra để hòa với Bên Trên và thực hiện những gì thanh tịnh, thích hợp với Đại Thanh Tịnh, mình tiến tới mới giải quyết được mọi sự việc lộn xộn trong nội tâm, nội thức của chính mình.

Hôm nay, tôi có dịp về đây thăm các Bạn; nếu ở đây mà điều trị cho cơ thể nó khỏe mạnh thêm, tôi còn phải đi đây, đi đó nữa. Một năm thường thường thanh lọc một lần cho nó khỏe, rồi mới tiếp tục đi nữa. Tôi tu tới ngày nay chỉ ôm có cái Không, chả có cái gì! Chỉ có chơn tâm không, thanh tịnh thôi, không có tranh chấp với ai hết. Mà nhiều người họ hiểu lầm, họ tưởng tôi là tranh chấp; nhưng mà chính họ chun vào tranh chấp, mà tranh chấp không được, thì họ tự hại lấy họ, mà thôi!

Chớ cái đám Vô Vi, các Bạn cũng thấy, các Bạn có tranh chấp với ai đâu? Vẫn sống trong lẽ sống thanh tịnh, thương yêu và tha thứ trên tinh thần xây dựng. Nhiều Bạn cũng thấy, “Kỳ lạ, Vô Vi có làm việc gì đâu, mà người này xâm vô, người kia chiếm, đủ chuyện hết?” Nhưng mà rốt cuộc cái tâm Bạn bình thản;

mình thấy cái Pháp nó hay ở chỗ đó: ai làm cái gì, chuyện của họ; cái Luật Nhân Quả có rồi: cái nhân tốt thì cái quả tốt, nhân xấu thì quả xấu; không có mất đâu mà phải lo! Nhiều người lo Đông, lo Tây, lo bận bịu đủ chuyện; rốt cuộc là tự hại mình thôi! Không lo! Lo sửa mình, là chánh; đó là cần thiết. *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Sửa sắc đẹp

Tu là tu sửa nội bộ, khối óc. Mà cái sự liên hệ đó cả vũ trụ và càn khôn chớ không phải là con người đơn giản có bao nhiêu đây đâu; nếu bao nhiêu đây thì người ta chế ra, người ta bán rồi, không có ai chế được. Ông già có kiểu ông già, có cái đẹp của ông già. Người trẻ có cái đẹp của người trẻ, ... tươi tốt. Cho nên nhiều người đi sửa sắc đẹp làm hư hết. Nó, ông trời sinh như vậy để như vậy, nó có cái đẹp của nó, nó có cái cái duyên; cái duyên nó kết hợp bởi tứ đại mà, tứ đại hợp thành mà trong 3 cõi chúng giám. Thành ra cái duyên của nó tùy theo cái phước đức của nó.

Người già mà biết làm phước, mặt họ phương phi, đẹp, phúc hậu. Còn người già mà sân si, ác, bày mưu lập kế hại người này người nọ, cái mặt khác. Mặt, thấy làm người mà ai nhìn cũng giống con quỷ không phải con người, ác. Cái tần số nó chỉ hướng hạ không. Còn cái tần số nó hướng thượng, nó phương phi, tốt đẹp, người ta thấy người ta kính yêu. Cho nên nhiều người già nói: “tui già rồi tui phải đi sửa sắc đẹp”, lột da mặt, hư hết rồi, nó trật lác hết.

Phải bao, mấy chục năm mới có cái kinh nghiệm tha thứ và thương yêu. Mà trong lúc mình biết tha thứ và thương yêu thì cái gương mặt của mình nó lại trẻ măng, nó không đúng với cái điệu luận diệu pháp của Trời Đất, Trời Phật ban; thành ra họ thấy ... nói nói, không có xinh, nhìn mặt không có xinh. Như tụi con tu đây là sửa sắc đẹp. Một ngày nào mà con niệm Phật được rồi, con thấy tê tê tê rồi con vuốt cái mặt, con thấy nó sung sướng; vuốt... thấy cái mặt nó hồng hào, nó sửa sắc đẹp. Hồi trước ông Tám chưa tu, mặt sân ghê lắm, bởi vì học võ, giận cái là đập liền, sau này không có, đối tượng hết trội, mặt mà đổi hết trội.

KHÓA HỌC : “HỒI TƯỞNG CHON TÂM” Thiền viện VĨ KIÊN, 30/7/1989

THƯ TỪ LAI VẮNG

H 01-06-95

Thầy kính yêu

Con Giáo mới Gởi thư về Việt Nam nhờ chị em Con
Gởi đùm 2 Kịch sau câu Gởi thầy đến địa chỉ Thầy
Kính Lương Thầy và chị Bê đừng lầy thảo cho vui
Vĩ số sau câu này ký 4 chữ Con về Nam mang về
hỏi Phi Hoàng Sài Gòn bị đùng thế đặc quá ở đũa tiền
trả thế Con phải bỏ lại hết vĩ số để hành lý
Của Con để lại khoản 400 ký lô phải đùng thế 2800 đô us
khi đó Con chỉ Con có 400 đô ở đũa trả thế.

Con phải lo muốn người làm chợ đen ở bên ngoài
họ đùng ý làm giá tiền 400 đô khi nào họ cần xoy
Chưa lại biến nhân cho mình thì lúc đó mình
mới ^{trả} trả cho họ Con ở thì thôi.

nhưng cuối cùng ở được là vĩ này đó có người ở
mười ngoài làm việc cho hàng bay về ở Canh
ở làm sao cần lên được chữ đó hết giờ họ trả
đó lại Con phải lên máy bay để đi hành lý lại cho
người mà mang về lại cảm thấy hơi buồn khổ →

(114)

nhưng cũng phải chịu vậy thôi.

Con biết có biết vô hình chận lại vì con đã hành
ăn chay mà người nhà đ biết cho mục cá kị ở
nhiều quá.

Trời phải chận lại đ cho con nhận vậy thôi.

ngày con về VN con may về 66 cuộn băng Cassette

1 mình Thầy giảng đạo và 1 cuộn video phụng pháp

Công phước do Thầy chỉ dẫn về 1 bộ băng tại hội phạm linh

5 cuộn con mượn người sang lại theo hệ thống đến

huyền hình ở VN TNT xong rồi con để lại cho

người nhà thân quyến dân làng nhiều người nghe con

cảm thức được phần nào khen hay và đến nhà chờ

họ hỏi xin kinh sách mừng con đ có kinh sách

chỉ có 1 cuốn Công phước do Thầy chỉ dẫn và mấy ~~đ~~

viên sách hình hoạt vô vi ở đức và 1 lá thư vô vi ở mỹ

con cho họ hết và con mới gửi liền về VN nhờ chị em

mua băng đ Cassette về sang lại hết mỗi cuộn thành 2

đô do ai nghe thấy thích hợp tu hành thấy hoá là quý

thôi con xin tạm ngưng. kính bái Thầy Chi

(115)

Con em Phật Giác

Atlantic city, ngày 17/6/95

G con,

Thầy vui nhận được thư của con đề ngày 1/6/95 được biết con đã bình an từ VN về đến nơi, có chút đỉnh rắc rối về hành lý mang theo. Đó cũng do con thiếu sáng suốt, không đọc rõ luật lệ của hàng không, thì vấp phải những việc không cần thiết để tạo sự rắc rối cho chính mình. Từ rày về sau đi đâu nên để ý luật pháp địa phương cho thông suốt, không thể hối lộ để làm mất trật tự chung. Những việc công quả cứu độ quần sanh mà con đã phát tâm, điều đó rất cao quý. Cám ơn con đã có tâm tưởng đến Thầy, gửi rau câu đến tặng Thầy. Liên tiếp, Thầy có nhận được hai lá thư và hình nhìn bà con. Sự thật Thầy không có quen biết gì với hai vị này. Còn về phần ông Lương Châu, tình nguyện bước vào căn chùa rách nát mà tu, đối với người đời, thì đó cũng là một tâm hồn cao quý. Đối với đạo thì phải nhịn nhục tối đa, chấp nhận hưởng thụ mà tu thì tương lai mới có kết quả tốt. Tâm thường hướng về Trời Phật thì lúc nào từ bi cũng vẫn tận độ, không thể so sánh giữa chùa này và chùa nọ, nhưng chỉ so sánh hạnh đức của ta đối với Trời Phật mà thôi. Thăm tu thăm tiến thì mới gặt hái được kết quả tốt đẹp ở tương lai. Thầy cũng vậy, dù cho đói rách đến đâu cũng không có một lời than vãn với bất cứ ai. Người tu cần nghèo để thức tâm, chứ không phải cần giàu để phá đạo. Có một giọt nước của Trời ban cũng đủ thấm rồi. Thầy có nhận được thư của ông Lương Châu nhưng rất tiếc địa chỉ không rõ rệt, thì làm sao tương lai Thầy có dịp gửi quà cho ông được. Vậy con nên nhắn ông viết lại địa chỉ rõ rệt hơn. Thầy sẽ ghi vào sổ, nếu có dịp nào thuận tiện Thầy sẽ giúp cho ông.

Con về VN, con cảm thấy dân trí rất nghèo, cũng vì thiếu tu mà thôi. Tu chùa không phải tu. Tu tâm mới thật là tu. Sửa tâm sửa tánh mới mong tiến hóa kịp thời được. Thờ cúng hướng ngoại là tạo thêm động chứ chẳng có ích chi. Tu tâm sửa mình tiến hóa thì mới đúng đường. Con về VN trực diện với những cảnh nghèo nàn chạy chọt, phá hoại như tâm, vụ lợi, không có thực tâm cứu độ nhân dân, thành thử giữa con người và con người đã bị đánh mất tình người từ bao năm qua. Vì tình thần mua quan bán chức của người VN đã thực hiện trên mảnh đất nhỏ bé từ bao nhiêu năm qua, tạo sự nghèo nàn và uất ức cho nhân dân, chẳng đi đến đâu cả. Cuối cùng mọi người phải tự thức và tự lo liệu, đúng chiều hướng là phải hướng thượng giải thoát, mới phát triển tâm linh thì hòa khí sẽ khôi phục tình người sống động, gieo duyên hỗ trợ khắp xứ, sẽ không bị gom gọn trong mảnh giấy đồng tiền, giàu nghèo phân biệt, kỳ thị lẫn nhau, đánh mất giá trị tình thương và đạo đức.

Thầy có bao nhiêu lời bàn bạc thăm con và gia đình vui khỏe.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng,

116

Thông báo video& AudioTuầnLễ 43, 10-22-2023

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Chung Thiên đêm thứ ba tại Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào 2023

<https://youtu.be/1vSZCGV4zqA?si=tPWtOeF113XKbybd>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Giá Trị của sự Nhịn Nhục, 1986 Khóa 1, Thiên Viện Vĩ Kiên, p3

<https://youtu.be/TwS8B50eEr4?si=CNTQAIFHDOnuixzF>

3. Xin mời Quý Vị nghe lại nhạc

Thuyền Về Bến Giác

<https://youtu.be/ctCRcxU2s6k?si=Wx4VGYopiWRI41pl>

4. Hình Chụp tại Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào Phuket 2023 do anh Phương Nguyễn tặng.

1. Hội trường: <https://photos.app.goo.gl/W5unodnj9NGdUuiE9>

2- Văn nghệ: <https://photos.app.goo.gl/2UuU4KevRRpMLEmR9>

3- Lễ dâng hoa: <https://photos.app.goo.gl/49Yy5da5wfQasER67>

4- Đi tour: <https://photos.app.goo.gl/rpX57kXpiQLwxAqQ9>

5- Khách sạn: <https://photos.app.goo.gl/wPSbZKswtpE8svjR8>

Ban video kính mời

THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI BẮC CALIFORNIA
DANH SÁCH BẠN ĐẠO ĐÓNG GÓP QUỸ KINH SÁCH TẠI ĐẠI HỘI TÂM THỨC DÒI DÀO
2023

HỌ TÊN	Quốc Gia	Số Tiền		
		USD	AUD	CAN
Đặng Thị Triêm	Texas, USA	100		
Thiên Đường TỨ THÔNG	Texas, USA	400		
Lương Lan	Texas, USA	200		
Nguyễn Thị Ánh	ÚC CHÂU		800	
Lâm Tuyết Nga	BELGIQUE	250		
Phan Thị Thoàn	Calgery, CANADA			100
Lai Ngọc Minh	VIỆT NAM			100
Lai Ngọc Dung	Calgery, CANADA			500
Lai Ngọc Hoa	Calgery, CANADA			1000
Đào Liz Diệu Linh	?	100		
Đào Văn Triết	?	100		
Thái Thị Thanh	VIỆT NAM	100		
Thiên Đường Duyên Lành	Melbourne, ÚC CHÂU		200	
TỔNG CỘNG		1250 USD	1000 AUD	1700 CAN

Thành thật cảm ơn sự phát tâm của quý bạn đạo. Rất cảm ơn sự giúp đỡ của chị Trần Hồng Hoa trong việc nhận tiền phát tâm của bạn đạo. Mọi thắc mắc về danh sách đóng góp, xin liên lạc Thu 408-518-2402.

Kính Báo,

HỘI ÁI HỮU VÔ VI BẮC CALIFORNIA

Hướng tâm cầu nguyện

Kính xin quý bạn đạo thiên hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo **Trịnh Mỹ Hương** sinh ngày 1 tháng 1 năm 1934, mất ngày 11 tháng 10 năm 2023, nhằm mùng 27 tháng 8 âm lịch vào lúc 5 giờ 30 sáng tại Houston, Texas, Mỹ quốc. Hưởng thọ 90 tuổi được siêu thăng tịnh độ."

Cảm ơn quý bạn đạo
Thiên đường Tứ Thông,
Hội Ái Hữu Vovi Houston
Nhan Vũ Sơn